

บรรยากาศ พุทธศาสนิกชน แห่งสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กระบี่เนื่องแน่น

พุทธศาสนิกชนภาคใต้ต่างหลั่งไหลไปรวมตัวกันที่จังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุฯ คาดว่าวันนี้จะมีพุทธศาสนิกชนเนื่องแน่นมากกว่าเมื่อวาน แม้สภาพอากาศจะร้อน ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงคอยอำนวยความสะดวกทุกชั้นตอน ซึ่งบรรยากาศที่วัดมหาธาตุวรวิหารหรือวัดบางโหลง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และทั่วประเทศที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาว เพื่อจะเข้ามาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.67 โดยตั้งแต่เช้า (ตั้งแต่เวลา 05.00 น.) มีผู้คนทยอยมากันไม่หยุดหย่อน บริเวณถนนทางเข้าวัดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องแน่นไปด้วยศรัทธาชนตลอดทั้งสาย ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนแต่ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทำให้เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ พยาบาล จิตอาสา ยังอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามา และยังมีโรงทานเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ยังมีรถกางเต็นท์เพิ่มเติมเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ เช่นเดียวกับผู้พิการและผู้สูงอายุจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ได้นำรถเข็นมาคอยบริการสร้างความประทับใจให้สำหรับผู้ที่มากราบสักการะ สำหรับการเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จะเปิดถึงวันที่ 18 มีนาคมเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. ก่อนที่จะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานอย่างสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 19

ทั้งนี้ รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางชนิดา หาญภักดีปฏิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก ที่อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 ก.ค. 67

นอกจากนี้ บรรยากาศบริเวณด้านนอกพระวิหาร มีการจัดประดับแสงไฟในจุดสำคัญรอบวัด โดยจุดเด่นคือเจดีย์พุทธคยาจำลอง และยังมีการจัดรำโนราห์ถวายหน้าพระบรมสารีริกธาตุ เป็นภาพสวยงามยามค่ำคืนของวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นอย่างมาก ด้านบรรยากาศการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุตลอดทั้งวันที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดทางภาคใต้ ทยอยเดินทางมาสักการะกันเนื่องแน่นกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยผู้คนเริ่มทยอยเดินทางมารอคิวกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวัน ขณะที่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนหลากหลายหน่วยงาน ต่างนำอาหารและน้ำดื่มมาตั้งโต๊ะในโรงทาน ให้บริการแก่ประชาชนได้รับประทานฟรีกันตลอดทั้งวัน ส่วนการจราจรบนถนนอ่าวลึก-พนม ต.นาเหนือ การจราจรแออัดตลอดทั้งวัน ตำรวจต้องขอความร่วมมือผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว หากไม่จำเป็นขอให้หลีกเลี่ยง

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : เพจสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 <https://shorturl.asia/tbW4N/>

ไทยรัฐออนไลน์ <https://shorturl.asia/23G9k>